

"ตรีนุช" เข้มมาตรการ WFH ห่วงบางหน่วยงานยังสั่งให้ ชรก.ไปทำงานที่สำนักงานจำนวนมาก

นำเสนอเมื่อ : 31 ก.ค. 2564

"ตรีนุช" เข้มมาตรการ WFH ห่วงบุคลากรศส.เสี่ยงโควิด

เสมา 1 ห่วงความปลอดภัยบุคลากร work from home น้อย มอบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำชับมาตรการให้ผู้บริหารจริงจังสั่งปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยให้มากที่สุด ย้ำพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกิน 5%

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า
ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศส.) เรื่อง
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศส.
ลงนามโดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศส.ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
หรือ work from home (WFH) ให้มากที่สุด นั้น
ตนได้รับรายงานจนถึงขณะนี้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศส.บางแห่ง
ยังมอบหมายให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการเป็นจำนวนมาก
ทำให้บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากการมาปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโค
วิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง อีกทั้งไม่สนองตอบนโยบายด้านสาธารณสุขที่ต้องการให้ "อยู่กับที่"
ให้มากที่สุด ดังนั้น ตนจึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำชับไปยังหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ
ศส.ทุกแห่ง ว่า ต้องถือปฏิบัติตามประกาศ ศส.ดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากร
โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง และ
จังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัด
ให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำการไม่เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด
หรือน้อยกว่านี้ใด ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ก็จัดให้มาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศส.
ได้กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศส. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานโดยใช้ขนส่งสาธารณะ
รวมถึงให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุม
เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร ซึ่งการปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ทำงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ ศส. ปรับการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
ให้มากที่สุด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นพิจารณาอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ทำงานได้ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 30 กรกฎาคม 2564